



ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๗๒๔

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๗๐๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๒๖๙๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางให้จังหวัดดำเนินการในกรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ไปติดต่อหลอกลวงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีการแอบอ้างหรือมีการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ เพื่อนำไปแสวงหาผลประโยชน์จากการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมิชอบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ด้วยปรากฏว่า ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้รับข่าวข้อมูลการกระทำผิดในกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลที่ถูกแอบอ้าง และภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการแจ้งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมรายละเอียดงบประมาณ ตามแผนงาน/โครงการที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และให้จังหวัดติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลงบประมาณดังกล่าวในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th ซึ่งอาจเกิดการแอบอ้างหลอกลวงหาผลประโยชน์จากกรณีดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้างหรือการปลอมแปลงเอกสารทางราชการ เพื่อนำไปแสวงหาผลประโยชน์ และไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์แอบอ้างว่าสามารถติดต่อประสานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๓/ว ๒๖๙๘ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวทั้งในส่วนของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

๓. กรณี...

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้ประสานขอทราบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงจากจังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยตรง

๔. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบการกระทำผิดในลักษณะดังกล่าว ขอให้รีบแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพพงษ์ จุจเจริญ)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ

โทร./โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๔๓, ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๕๓๔, ๑๕๔๐

ผู้ประสานงาน นางนิโลบล พาณิชย์ ๐๘ ๔๖๙๕ ๖๘๕๖